



## **II. KẾT QUẢ MTTQ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

### **1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018**

MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các tầng lớp Nhân dân, tập trung thực hiện các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm thiết thực như: Giúp nhau phát triển kinh tế; tham gia dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh nông nghiệp an toàn,... Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tham gia xây dựng huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; triển khai hơn 1 vạn phiếu lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Việt Yên, đã có hơn 92% người dân bày tỏ sự hài lòng. Tổ chức 8 Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ, hương ước, quy ước, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo, chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện, thành phố với 1.361 đại biểu tham gia<sup>1</sup>.

Phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2018, đảm bảo mọi người dân đều có tết. Chủ trì phân công các tổ chức thành viên thực hiện giúp đỡ 127 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây 145 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 2,9 tỷ đồng; thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”<sup>2</sup>.

Tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở khu dân cư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và sản phẩm tiềm năng của tỉnh Bắc Giang. Phối hợp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức xúc tiến quảng bá, tiêu thụ vải thiều năm 2018.

### **2. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

MTTQ tỉnh thành lập 3 Đoàn giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

<sup>1</sup> MTTQ các huyện, thành phố phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.040 lượt người tham gia.

<sup>2</sup> MTTQ các cấp vận động ủng hộ 57.428 suất quà tết, trị giá gần 18 tỷ đồng và trên 4.000 suất quà bằng hiện vật, đạt 100% số hộ nghèo, 41% hộ cận nghèo được thăm, tặng quà tết, cao hơn năm 2017 trên 36%; phối hợp tổ chức thăm và hỗ trợ 171 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn đột xuất trị giá 641 triệu đồng, trợ cấp 9.460 kg gạo cho 103 hộ nghèo; hỗ trợ 15 triệu đồng khám chữa bệnh cho hộ khó khăn, hoạn nạn đột xuất.

Bắc Giang tại 10 huyện, thành phố. Thông qua giám sát, góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật khi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

MTTQ các huyện, thành phố tổ chức giám sát 08 nội dung tại 33 cơ quan, đơn vị, kiến nghị 65 ý kiến đến các cấp, các ngành liên quan. MTTQ các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giám sát 152 nội dung tại 264 cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp và các ngành chức năng giám sát nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau giám sát đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều tồn tại, hạn chế, thực hiện đúng các chính sách theo quy định<sup>3</sup>.

MTTQ tỉnh xây dựng Kế hoạch phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018, hướng dẫn MTTQ cấp huyện thực hiện góp ý, phản biện từ 2 - 4 nội dung, cấp xã góp ý ít nhất 02 nội dung. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh đã tổ chức góp ý 18 dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh; MTTQ cấp huyện, cấp xã góp ý 248 dự thảo các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương<sup>4</sup>.

### **3. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng**

MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn cho 230 Trưởng Ban TTND xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn cho 480 Trưởng, Phó Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với UBND, các ngành liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn kiện toàn, củng cố tổ chức, hoạt động và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng công trình, dự án trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân toàn tỉnh đã giám sát được 1.785 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 436 dự án đầu tư, đã phát hiện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 19 vụ việc sai phạm và 10 dự án vi phạm. Kết quả giám sát góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin trong Nhân dân, góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

### **4. Tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân**

Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại 17 điểm, có 1.721 cử tri dự, có 115 ý kiến tham gia. Hướng dẫn các huyện, thành phố phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 5 tại 80 điểm, có khoảng

<sup>3</sup> Có báo cáo kết quả công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 riêng.

<sup>4</sup> Góp ý nhiều dự thảo quan trọng như: Dự thảo Đề án quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố cáo, tố giác của nhân dân về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ; Dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh...

7.000 cử tri tham dự, với 862 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; một số chế độ chính sách đối với những người tham gia kháng chiến, thương, bệnh binh; vấn đề về y tế; đầu tư xây dựng cơ bản; cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... MTTQ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

### **5. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo**

MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 208 cán bộ Mặt trận cấp xã phụ trách công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Hướng dẫn MTTQ 10 huyện, thành phố tổ chức hội nghị công khai kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật tại nơi cư trú của người khiếu nại, tố cáo.

MTTQ các cấp đã tiếp 1.692 lượt công dân, tiếp nhận 265 đơn thư khiếu nại, tố cáo đề nghị, phản ánh, kiến nghị; đã chuyển 169 đơn, hướng dẫn 09 công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, nhận được 152 văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn thư của các cơ quan, tổ chức gửi đến MTTQ.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

MTTQ các cấp đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động của MTTQ và các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó nhiều nội dung đạt kết quả như: Tham gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, thực hiện an sinh xã hội; tham gia các hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản, tham gia bảo hiểm y tế, làm đường giao thông nông thôn,...

Hoạt động của MTTQ được chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở với nhiều mô hình, cách làm thiết thực. MTTQ các cấp đã chủ động thực hiện tốt công tác giám sát, trong đó MTTQ cấp xã đã bước đầu tổ chức thành lập đoàn giám sát. Tham gia góp ý nhiều dự thảo, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương.

### **2. Những tồn tại, hạn chế**

Công tác phối hợp giữa MTTQ và chính quyền cơ sở ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, MTTQ cơ sở chưa chủ động trong việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền, chưa có nhiều nội dung góp ý đối với hoạt động của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức.

MTTQ ở một số nơi chưa phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, hoạt động của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số địa phương còn hình thức. Một số phong trào thi đua, cuộc vận động còn chưa phát huy hết tiềm năng trong Nhân dân, chưa chủ động xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng.

#### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

1. Phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ sở. Nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đề xuất biện pháp giải quyết.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên truyền phòng chống tham nhũng cho các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh.

3. Tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tổ chức công khai tại nơi cư trú về kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Phối hợp tổ chức đối thoại với công dân; giám sát việc giải quyết của chính quyền; nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành các quyết định đã ban hành.

4. Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở 10 huyện, thành phố và thực hiện các hoạt động phối hợp giám sát, giám sát thường xuyên. Phản biện Dự thảo Kế hoạch tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp ý các dự thảo văn bản của các cơ quan Nhà nước.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các huyện, thành phố. Hướng dẫn MTTQ cơ sở kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

6. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh”.

7. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, tăng cường thực hiện các hình thức tiếp xúc theo nhóm cử tri, chuyên đề hoặc nơi làm việc; giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân của các cơ quan chức năng.

8. Triển khai Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát huy vai trò của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo; các trí thức, người Bắc Giang ở ngoài tỉnh, ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương.

## V. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỶ HỌP

1. Đề nghị UBND tỉnh xây dựng cơ chế để tích tụ đất đai, tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với quy mô lớn.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm việc bố trí kinh phí dành cho công tác đo đạc bản đồ địa chính nhằm giúp cho việc thực hiện đúng tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa tại các địa phương trong tỉnh.

Trên đây là kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. / H5

### Nơi nhận:

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp;
- Ban DC- PL, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Lưu: VT, Ban DCPL.

### Bản điện tử:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



Trần Công Thắng